

สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ ทบพวนการดำเนินงาน NPCU/PCU

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมเรศวัดนา โรงพยาบาลวัฒนานคร

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑ น.ส.วรรณวิมล	สุรินทร์ศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒ น.ส.ดวงกมล	เวชการ	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
๓ นางชนิดา	ไชยนวัติ	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
๔ นายวิรัชภัทร	ศักดิ์ไทยเจริญชัย	นักวิชาการสาธารณสุข
๕ น.ส.ไพลิน	โทอุดทา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖ นางวิภาภรณ์	จันทร์เพชร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗ น.ส.วรรณเพ็ญ	ชมดง	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
๘ นายณภาพล	วสนาท	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙ นายสมชาย	พสุธาตลอนันต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐ น.ส.สายชล	ฮวดเส็ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๑ น.ส.จารุวรรณ	คงมี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒ นายธีระพงษ์	หอมบรรเทิง	แพทย์แผนไทย
๑๓ น.ส.สุภัทรา	พุดตาล	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
๑๔ นางชลธิชา	ปาลสินกุลกิจ	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
๑๕ นางจตุลพร	รีนรส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖ นายสุชาติ	จันทร์คุณ	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
๑๗ นายบุรพา	คณิตบุญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๘ นายวรวิทย์	มะลียทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๙ นายเผด็จ	ผกาศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๐ นายรักชาติ	ยีนัยง	จพ.สาธารณสุขอาวุโส
๒๑ นายสนอง	ศรีตะปัญญะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๒ นางรัชดาวรรณ	เกตุเพชร	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๒๓ นายสมพงษ์	บุญณะอินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๔ น.ส.ไอลยวิญญ์	พสุธาตลอนันต์	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๒๕ นางจตุลพร	รีนรส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา สมมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้กล่าวเปิดและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๕๖๗ ดังนี้

นโยบาย ๓ หมอ คนไทยทุกคนครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน แนวคิดของนโยบายนี้คือการต้องการออกแบบระบบบริการให้คนไทยทุกคน ทุกคนครอบครัวมีหมอดูแล ให้บริการในทุกระดับของการเจ็บป่วย ตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ การเจ็บป่วยที่เพิ่มระดับความต้องการบริการสุขภาพและการแพทย์ ในสถานบริการปฐมภูมิ ไกล่บ้าน และการเจ็บป่วยที่ต้องการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือการดูแลในระดับอำเภอ ต่อไปถึงระดับจังหวัด โดยกำหนดหน้าตาของหมอทั้ง ๓ คน ๓ ระดับไว้ดังนี้หมอกคนที่ ๑ คือ อสม. ทำหน้าที่เป็นหมอประจำบ้าน

โดยวางแผนการทำงานของ อสม. ใหม่ แบ่งเขตการรับผิดชอบ อสม. ๑ คน รับผิดชอบประชาชน ๘ - ๑๕ หลังคาเรือน ให้การดูแลเบื้องต้น ทำหน้าที่หลักเชื่อมประสานกับหมอคน ๒ และหมอคนที่ ๓ หมอคนที่ ๒ คือ หมอสาธารณสุข หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการปฐมภูมิ ทั้ง รพ.สต.,PCC, คลินิกชุมชนอบอุ่น ครอบคลุมบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพทั้งพยาบาล เกษัตริกร นักสาธารณสุขชุมชน และวิชาชีพอื่นๆกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน ไม่ว่าจะวิชาชีพใดก็ตามรับผิดชอบประชากร ๑,๒๕๐ คน หรือ ๑-๓ หมู่บ้าน นอกจากนี้มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแล้ว ยังต้องเชื่อมต่อประสานงานกับ อสม. หมอคนที่ ๑ และหมอคนที่ ๓ หมอคนที่ ๓ คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว หมายถึงบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ที่ผ่านการเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว (FamMed) โดยกำหนดให้หมอ ๑ คน รับผิดชอบประชากร ๑๐,๐๐๐ -๑๒,๐๐๐ คน หรือ ๑-๓ ตำบล ต้องประสานเชื่อมต่อกับหมอคนที่ ๑ และ ๒ อย่างใกล้ชิด นอกจากดูแลผู้ป่วยแล้วต้องดูแลและทำให้หมอคนที่ ๑ และ ๒ มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น โดยมีเป้าหมายใหญ่ของนโยบายคือการทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบสุขภาพที่แท้จริง ได้รับผลของนโยบายอย่างชัดเจนคือการมีสุขภาพดีจากการได้รับบริการทางสุขภาพที่ดีทั้งการรักษา (care) และบริการสาธารณสุข (public health) และมีคุณภาพชีวิตจากปัจจัยทางสังคมที่ดี (social determinants of health) แผนนโยบายนี้เป็นการต่อยอดให้ระบบบัตรทอง ๓๐ บาทรักษาทุกโรคมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยลดความแออัดและภาระงานของบุคลากรในโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นางลัดดา สมมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพัฒนานคร ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๕๖๗ มีกิจกรรม ดังนี้

- ๑.ประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ ทบทวนการดำเนินงาน NPCU/PCU และทบทวนแผนการขึ้นทะเบียน NPCU/การพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการจัดบริการ จำนวน ๒ ครั้ง
- ๒.พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการปฐมภูมิ
- ๒.๑ ส่งแพทย์เข้ารับการอบรม FM Basic course ให้ครอบคลุม NPCU
- ๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาารูปแบบการดูแลผู้ป่วย NCD กลุ่มสี่เขียว
- ๒.๓ อบรมฟื้นฟู อสม.หมอประจำบ้าน เน้นเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต) หมู่บ้าน ละ ๒ คน
- ๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน NPCU คุณภาพ จำนวน ๓ วัน
- ๔.NPCU/PCU เปิดให้บริการกลุ่มสี่เขียวทุกสัปดาห์
- ๕.จัดมหกรรมจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ๖.นิเทศ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของ NPCU/PCU จำนวน ๗ วัน

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม -ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว -ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ การจัดอบรมฟื้นฟู อสม. หมอประจำบ้าน เน้นเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต)

นายสมพงษ์ บุญชนะอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพัฒนานคร ได้เสนอให้คัดเลือกทีมหมอประจำบ้านที่มีศักยภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดี เนื่องจากในปัจจุบันมรการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน NPCU  
คุณภาพ จำนวน ๓ วัน

นายสมพงษ์ บุญชนะอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพัฒนานคร ได้เสนอให้พื้นที่ในการศึกษาดูงานเป็นจังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการถ่ายโอนและมี NPCU/PCU ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นายทรศพร แสนประเสริฐ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ  
 ทบพทวนการดำเนินงาน NPCU/PCU อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมนครวัฒนา โรงพยาบาลวัฒนานคร

\*\*\*\*\*

ลำดับ	ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	
				เข้า	บ่าย
๑	น.ส. อรุณรัตน์ วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๒	น.ส.อภิญญา กิตติ	ก.ต.ส.การตรวจคุณภาพงาน	รพ.สต.บ้านคลองนกยูง		
๓	นางอัมมิตา ไชยวัฒน์	จ.พ.สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร	รพ.สต.บ้านหนองตาเมียง		
๔	นางศรีจันทร์ สวัสดิ์ไกรสร	ร.พ.อ.สาธารณสุข	รพ.สต.บ้านหนองตาเมียง		
๕	น.ส. ไทลีน ทรัพย์	ร.พ.อ.สาธารณสุข	รพ.สต.บ้านหนองตาเมียง		
๖	นางวิภาดา วัฒนศิริ	ร.พ.อ.สาธารณสุข	รพ.สต.บ้านหนองตาเมียง		
๗	น.ส. อรุณรัตน์ วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๘	นายทองหล่อ อรุณ	ร.พ.อ.สาธารณสุข	รพ.สต.บ้านหนองตาเมียง		
๙	ร.พ.อ.สาธารณสุข	ร.พ.อ.สาธารณสุข	รพ.สต.บ้านหนองตาเมียง		
๑๐	น.ส. อรุณรัตน์ วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๑๑	ร.พ.อ.สาธารณสุข	ร.พ.อ.สาธารณสุข	รพ.สต.บ้านหนองตาเมียง		
๑๒	นายอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๑๓	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๑๔	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๑๕	น.ส. อรุณรัตน์ วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๑๖	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๑๗	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๑๘	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๑๙	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๒๐	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๒๑	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๒๒	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๒๓	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๒๔	น.ส. อรุณรัตน์ วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		
๒๕	นางอัมมิตา วัฒนศิริ	พ.ต.อ.อ. ช่างเทคนิค	สว. อ.สระแก้ว		

